
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

ผู้มาประชุม    
    

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายซามีรี  บาเหะ ประธานสภาฯ 
2. นายอิสมะแอ  สะมาแฮ รองประธานสภาฯ 
3. นายมะอูเซ็ง  มะมิง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.ปะโด 
4. นายดอหะ  สาและ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด 
5. นายดอเลาะ  มายอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ต.ปะโด 
6. นายมะตามียี  แวดือราแม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปานัน 
7. นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปะโด (เลขานุการสภา อบต.ปะโด) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.    
 
    เมื ่อถึงเวลากำหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
  มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  ตำบลปะโด ทุกท่านเข้าห้องประชุม 
  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายฮาเซ็น  วาหะ นายก อบต. 
๒ นายสูดิง  สูโร๊ะ รองนายก อบต.ปะโด คนที่ 1 
๓ นายมะสูดิง  แยนา รองนายก อบต.ปะโด คนที่ 2 
๔ นายมูกตาร์  อุมา เลขานุการนายก อบต.ปะโด 
๕ นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ หัวหน้าสำนักปลัด 
๖ นางสาวแวนะ  เจะอุบง ผู้อำนวยการกองคลัง 
๗ ว่าที่ร.อ. สุทธิพงศ์  วรรักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
8 นางสาวฮามีดะห์  มะดีเยาะ จพง. จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
9 นางรีฮานะห์  สะอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

10 นางสาวอานีซะห์  ลาเต๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑1 นางสาวรอมัยซะ  ตีโด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12 นางคอดีเยาะ  บือราเฮง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13 นายธีรพล  สาและ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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นายอิสมะแอ  ตีโด                           
เลขานุการสภาฯ                                 
 
 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2565 

ผมขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้กล่าว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ ๑/2565 

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ว ันน ี ้ เป ็นการประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลปะโด           
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2565 

บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/
2565 และพิจารณาตามวาระการประชุมต่อไป 

 
เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลปะโด คณะผู้บริหารทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ อบต.ปะโด
ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่1 ประจำปี  2565 ตามประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื ่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ลงวันที่ 6 มกราคม 2565ได้ประกาศ
กำหนด การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 สมัยที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕รวม ๑๕ วัน และได้มีการประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/2565 ในวันอังคาร     
ที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖5 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด นั้น เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.ปะโด ในวันนี ้ เป็นการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งท่ีผ่านมา 
- ร ับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยว ิสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที่ 
1/2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
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มติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒                            
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
นายมะอูเซ็ง  มะมิง 
ประธานคณะกรรมการตรวจฯ  
 
 
 
 
 
มติ 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565  
 5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

5.3 งดเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
6.2 การทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

เรียนเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจง
ครับ 

กระผม นายมะอูเซ ็ง  มะมิง ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข
เชิญครับ 

 
ที่ประชุม -ไม่มี- 

 
ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  

และฝ่ายเลขานุการสภา อบต. ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสมัย
วิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖5  ไว้ให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ได้ตรวจดู ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ไปแล้วนั้น  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดย
มติของที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น ดังนั ้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ เป็นผู้แก้ไข
เพิ่มเติม ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ สัก 5 นาที่ หากมีข้อความใดที่จะแก้ไขขอให้เสนอต่อสภา อบต. 
ได้  

 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
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นายซามีรี  บาเหะ                       
ประธานสภาฯ 
 

 
 
 
 
มติ 

 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 

 
 
มติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 

 
 
มติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 

 
 

นายฮาเซ็น  วาหะ 
นายก อบต.ปะโด                                     

 

 

 

 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงาน
การประช ุมสภาคคร ั ้ งท ี ่ผ ่ านมา จ ึงอาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 74 ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.ปะโด ว่ารับรองรายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖5 โดยขอให้ท่านสมาชิก ได้ยกมือขึ้น 

 
ที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม  จำนวน 6  เสียง 
ขาดประชุม   จำนวน -   เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน 1  เสียง 
 

กระทู้ถาม  
แจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ไม่มีสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ท่านใดยื ่นกระทู ้ถามต่อคณะ
ผู้บริหาร 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

แจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ไม่มีเรื่องที่
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา
เสร็จแล้ว 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565  

ในระเบียบวาระนี้ เช ิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผ ู ้ บร ิหาร  และผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมประช ุม ท ุกท ่ านคร ับ  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง
รายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครอง 
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นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวแวนะ  เจะอุบง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
มติ   
 
 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ ่นเพื ่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ 

ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับ 
แต่วันสิ้นปีและส่งสําเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ส่งนายอําเภอ 

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสําเนางบแสดง
ฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั ่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด จึงขอรายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบอ่ืน ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด ทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญผู้อำนวยการ
กองคลัง รายงานสถานะทางการเงินต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานสถานะทางการเงินต่อที่
ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 
๑. สถานการณ์คลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีสถานะ
การเงิน ดังนี้     
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น   42,863,217.69 บาท   
 (2) รายจ่ายจริง  34,764,079.35 บาท   
๑.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 มีสถานะการเงิน ดังนี้     
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น   44,644,595.68 บาท   

(2) รายจ่ายจริง  32,589,570.15 บาท  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามท่ีรายงาน รายรับ-รายจ่าย ที่เกิดขึ้น
จริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ 
 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ท่านใด 
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญครับ 
 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
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นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติ 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
นายฮาเซ็น  วาหะ 
นายก อบต.ปะโด                                     
 
 
นางรีฮานะห์  สะอะ 
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ท่านใด
สอบถาม ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับทราบ การรายงานรายรับ-รายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2565  

เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 

เรื ่องขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5 
กระผมขอให้ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ เรื่องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง 
ตุลาคม ๒๕๖4-กันยายน ๒๕๖5 ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙"(๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ ในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี" การรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (ครั้งที่ ๔) ระหว่าง 
ต ุลาคม ๒๕๖4-ก ันยายน ๒๕๖5 ซ ึ ่ งจากการตรวจสอบผลการ
ดำเนินการของ อบต.ปะโด มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 
๒๕๖5 จำนวน 337 โครงการ  

โครงการที ่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน 67 โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 
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นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
มติ 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
มติ 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ                            
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วจำนวน 27 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4o 
โครงการ  

คิดเป็นร้อยละโครงการที่ได้รับงบประมาณ ร้อยละ 19.88 
คิดเป็นร้อยละของโครงการได้ดำเนินการ ร้อยละ 8.01 เมื่อ

เทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละของโครงการได้ดำเนินการ ร้อยละ 92.48 เมื่อ

เทียบกับจำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนดำเนินงานที่วางไว้ค่ะ  

ตามที่ได้รายงานข้างต้นถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้เชิญค่ะ 

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามถือว่าที ่ประชุมสภาฯ 
รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลปะโด ประจำปี 2565 ทุกท่าน 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.3 งดเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย 

เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะรักษาราชการแทนปลัด
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
เรื ่อง การจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 เมื ่อวันที ่ 26 
สิงหาคม 2563  

 
เหตุผล 

เพื ่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับ ดูแลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษา ความ 



-8- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายดอเลาะ  มายอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ต.ปะโด 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ                            
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
นายดอหะ  สาและ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ                            
หัวหน้าสำนักปลัด 
 

สะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกำจัดฝอยและ
สิ่งปฏิกูล และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  

ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ให้กระทำได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

ตามรายละเอียดข้างต้นมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้เชิญค่ะ 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดอเลาะ มายอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๕ ต.ปะโด ขอสอบถามว่า ในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ขอ อบต. ณ ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ  

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเชิญ หัวหน้า
สำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับเชิญครับ 

ปีนี้ อบต.ปะโด ได้จัดซื้อรถขยะมาแล้วค่ะ แต่ยังอยู่ในช่วงกำลัง
จัดสรรหาพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บขยะ ขาดว่าหน้าจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือน มกราคม 2566 และจะเริ ่มเก็บขยะในช่วงเด ือน 
กุมภาพันธ์ 2566  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดอหะ  สาและ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด ในการเก็บและขนขยะจะมีค่าใช่จ่าย
อะไรไหมครับ และเมื่อดำเนินการแล้ว ทาง อบต. จะนำขยะที่เก็บไปทิ้ง
ที่ไหนครับ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเชิญ หัวหน้า
สำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับเชิญครับ 

ในการเก็บและขนขยะจะมีค่าใช่จ่ายค่าเก็บและขนมูลฝอย
ประจำเดือน ซึ่งทาง อบต.ปะโด ได้ประสานสอบถามไปยังเทศบาลตำบล
มายอ เกี่ยวกับการนำส่งขยะไปทิ้งและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วในเบื่องต้น
ทางเทศบาลตำบลมายอ ยินดีให้ทางอบต.ปะโด นำส่งขยะไปทิ้งท่ีจุดรับ 
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นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติ 
 
นางสาวนุรฮายาตี  กาเราะ                            
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
นายมะอูเซ็ง  มะมิง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.ปะโด 
 
 

 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
นายอิสมะแอ  สะมาแฮ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานนั 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติ 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 

ทิ้งขยะของทางเทศบาลตำบลมายอ โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม ตันละ 
800 บาท สามารถทิ้งได้ วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั ้งแต่เวลา
08.00-10.30 น. ค่ะ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามถือว่าที ่ประชุมสภาฯ 
รับทราบ ทุกท่าน นะครับ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ในการนี ้  ทางอบต.ปะโด ขอนำเร ียนปร ึกษาสมาชิกสภาฯ 
พิจารณา กำหนดวันออกเก็บขยะของตำบลปะโดและตำบลปานัน ด้วย
ค่ะ 

ตามที่ทาง หัวหน้าสำนักปลัด ขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ พิจารณา 
กำหนดวันออกเก็บขยะของตำบลปะโดและตำบลปานัน ขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด พิจารณา ขอเชิญครับ 

ผมนายมะอูเซ็ง  มะมิง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ต.ปะโด ในส่วน
ของตำบลปะโด ผมขอเสนอให้เก็บของ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ทุกวันอังคาร
ครับ ส่วนหมู่ที่ 5 ขอให้แบ่งเก็บพร้อมหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ต.ปานัน เพราะ
อยู่ในโซนเดียวกันครับ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะแจ้ง
เพ่ิมเติมหรือไม่  

ผมนายอิสมะแอ  สะมาแฮ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานันใน
ส่วนของตำบลปานัน ผมขอเสนอให้เก็บของ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ทุกวัน
พฤหัสบดี ครับ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะแจ้ง
เพ่ิมเติมหรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะ
ซักถามหรือแจ้งเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโดท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ การกำหนดวันเก็บขยะ โดย ตำบล
ปะโด ม.1-ม.4 เก็บในวันอังคาร และตำบลปานัน ม.1-ม.2 ,ม.5        
ต.ปะโด เก็บในวันพฤหัสบดี 

 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ หลังจากนี้ก็ขอให้ทาง 

อบต. ปะโด ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยนะ
ครับ 
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นายฮาเซ็น  วาหะ 
นายก อบต.ปะโด                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวอานีซะห์  ลาเต๊ะ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
 

 
 
 
 

ต่อไปครับ ตามที่ท่านนายก เสนอการงดเว้นค่าธรรมเนียมการ
เก็บขยะมูลฝอย เรียนเชิญท่ายนายกชี้แจงครับ 

การงดเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย 
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ

ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้
ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งใน
ส่วนท้ายของข้อบัญญัติจะมีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ครับ ซึ่ง
ในตรงนี้ เราจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ มิฉะนั้นจะถือว่า
เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เนื่องจากปีนี้เป็นการเริ่มดำเนินงาน และ
จากการที่ผมได้ลงไปสอบถามประชาชนในเบื้อง พบว่า ประชาชนอยาก
ให้ทางอบต.ปะโด งดเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะก่อนได้ไหม เนื่องจาก
ช่วงนี้  ชาวบ้านประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้ ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ และช่วงหลายปีที ่ผ่านมาก็
ประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้
การประกอบกิจการ และประกอบอาชีพขาดรายได้ ผมจึงเห็นว่าควรการ
งดเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย 

ตามข้อบัญญัติดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปะโดเป็นผู้ 
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ เมื่อท่านมีความประสงค์ต้องการ
ชว่ยเหลือประชาชน ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นควรให้
งดเว้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์โปรดยกมือขึ้น 
 
ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบ งดเว้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566  
 
เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ นักวิชาการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
เชิญครับ 

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับ
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
2561  

ข้อ ๑๒ ให ้ม ีคณะกรรมการกองท ุนหลักประกันส ุขภาพ 
ประกอบด้วย 
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(๑) ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นประธาน
กรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน 2 คน  เป็นกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่
คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง 
จำนวน 2 คนเป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือก
กันเอง จนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู ้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วน
สาธารณสุขหรือที ่เรียกชื ่ออื ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหาร
สูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการ
สาธารณสุขในพื้นที ่ และท้องถิ ่นอำเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุน 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 

ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถิ่น 

เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู ้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุน และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบ
ต่อไป 
 ในส่วนของสภาฯ (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่สภาองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นมอบหมายจำนวน 2 คน เป็น
กรรมการ ขอให้สภาฯ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภา จำนวน 2 ท่าน 
เป็นกรรมการ ด้วยค่ะ 
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นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายดอเลาะ  มายอ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ต.ปะโด 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายซามีรี  บาเหะ                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติ 
 
 
 
นายดอหะ  สาและ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด 

 
 
 
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ เชิญครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะ
ซักถามหรือแจ้งเพิ่มเติม ผมขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปะโดพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 

กระผมนายดอเลาะ  มายอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่ ๕ ต.ปะโด 
ขอเสนอ นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน 
ครับ 

ผมขอผู้รับรองให้นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
2 ต.ปานัน เป็นกรรมการ ด้วยครับ 

- ผมนายมะอูเซ็ง  มะมิง สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๓ ต.ปะโด 
รับรองให้นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน 
เป็นกรรมการ ครับ  

- ผมนายดอหะ  สาและ สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๔ ต.ปะโด 
รับรองให้นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน 
เป็นกรรมการ ครับ 

- ผมนายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๑ ต.ปะโด 
รับรองให้นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน 
เป็นกรรมการ ครับ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือไม่ ขอเชิญครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะ
เพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด 
ท่านใดเห็นชอบ ให้นายอิสมะแอ  สะมาแฮ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
ต.ปานัน เป็นกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
ทีป่ระชุม เห็นชอบ  6  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 
 

กระผมนายดอหะ  สาและ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ต.ปะโด ขอ
เสนอให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่ ๑ ต.ปะโด เป็น
กรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 

ตามที่นายดอหะ  สาและ สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๔ ต.ปะโด 
เสนอให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่ ๑ ต.ปะโด เป็น
กรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ผมขอผู้รับรอง ด้วยครับ 

- ผมนายอิสมะแอ  สะมาแฮ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต.ปานัน 
รับรองให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปะโด เป็น
กรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 
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- ผมนายดอเลาะ  มายอ สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ 5 ต.ปะโด 
รับรองให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต.ปะโด เป็น
กรรมการ ครับ 

- ผมนายมะตามีย ี  แวดือราแม สมาชิกสภา อบต.หมู ่ท ี ่  ๑         
ต.ปานัน รับรองให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๑         
ต.ปะโด เป็นกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือไม่ ขอเชิญครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใดจะ
เพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
ท่านใดเห็นชอบ ให้นายอิสมะแอ  ตีโด สมาชิกสภา อบต.หมู ่ที ่ ๑         
ต.ปะโด เป็นกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 
ทีป่ระชุม เห็นชอบ  6  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

 
ขอขอบทุกท่านครับ ที่ได้ช่วยกันพิจารณาให้ท่านสมาชิกสภาฯ

เป็นกรรมการ ผมก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับ  

วาระต่อไปเชิญทางเจ้าหน้าที ่เสนอเรื่องต่อไปครับ 
 

6.2 การทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊ซเรือน
กระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศตามนโยบายของร ัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา 
นายกรัฐมนตรี โดยให้จังหวัดดำเนินโครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลด
โลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบาย
สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕60 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้น
ทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลาง
ทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ 
ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกำจัดให้
หมดไป  
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เลิกประชุมเวลา                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่ง
การลดปริมาณขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมาก
ที ่ส ุด จะช่วยลดปัญหากลิ ่นน้ำเส ียจากการเก็บขนขยะ ลดภาระ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ลดการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ 

อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดินสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนได้ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดย
ให้กำกับ ติดตามบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั้ง
ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดทำ
แผนการดำเนินงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนในการคัดแยก
ขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน 

เพื่อให้การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย อบต. ปะโด จึงจะมีการดำเนินโครงการ
ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนต่อไปค่ะ 

รายละเอียดโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีท่านใดจะซักถาม
เพ่ิมเติมไหมค่ะ 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดท่านใด มีเรื ่อง
นำเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
 เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อราชการหรือข้อซักถามเพิ่มเติม ผม
ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ ๑/2565 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
โดย พร้อมเพรียงกัน       
 
เวลา 15.30 น. 
 
 

อิสมะแอ  ตีโด ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายอิสมะแอ  ตีโด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด                         

 
ซามีรี  บาเหะ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

               (นายซามีรี  บาเหะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด                                        


